

TIỀN HẢI

Chú trọng thu hút đầu tư

Những năm qua, sự cầu thị trong thu hút đầu tư đã góp phần giúp kinh tế huyện Tiên Hải luôn duy trì đà tăng trưởng khá.

Công ty TNHH Xây dựng Trường Tú khi được UBND huyện Tiên Hải cùng với nhà đầu tư hạ tầng giao mật bằng sạch đã đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ốp lát công suất 6 triệu m²/năm tại khu công nghiệp Tiên Hải. Giai đoạn đầu Công ty đã xây dựng hạ tầng 9,6ha bảo đảm đủ điều kiện sản xuất. Để doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, UBND huyện Tiên Hải đã tạo điều kiện hỗ trợ nhanh gọn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy.

trong việc giải phóng mặt bằng đã giúp Công ty triển khai dự án sớm hơn dự kiến. Công ty đã nỗ lực trong việc mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới. Hiện Công ty đang tạo việc làm cho hơn 800 lao động.

Thu hút đầu tư có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, do đó cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Hải đặc biệt chú trọng phát huy lợi thế huyện ven biển, có khu công nghiệp Tiên Hải, nguồn lao động dồi dào cùng với cơ chế, chính sách của tỉnh về thuế, mặt bằng cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Trong đó, huyện chủ động tiếp cận các nhà đầu tư, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư; phối hợp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án. Phối hợp với các sở, ngành tập trung

tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp có năng lực, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, huyện giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện nghiêm các giải pháp cải cách hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 1 khu công nghiệp với diện tích 466ha và 5 cụm công nghiệp có diện tích đất sử dụng 286,5ha, trong đó khu công nghiệp Tiên Hải và cụm công nghiệp An Ninh đang được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp nghiên cứu, đầu tư. Năm 2020, toàn huyện có 23 dự án xin chủ trương đầu tư, đã có 8 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư 2.784 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho 1.940 lao động.



Sản xuất gạch ốp lát tại khu công nghiệp Tiên Hải.

Thời gian tới, để có nhiều nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất, Tiên Hải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường để doanh nghiệp, nhân dân thấy rõ lợi ích và trách nhiệm của mình. Tích cực vận động các công ty, doanh nghiệp,

cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Triển khai phổ biến rộng rãi các chính sách, kêu gọi đầu tư đổi mới các công trình trọng điểm, các ngành, lĩnh vực khuyến khích đầu tư của huyện đến các doanh nghiệp, bảo đảm sự công bằng trong việc tiếp nhận của các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và nước ngoài. Bảo đảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng. Niềm yết công khai quy trình, thủ tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực thi công vụ, không để có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính.

QUỲNH HẢI

Dịch Covid-19 khiến giá rau giảm mạnh

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chế độ trồng rau ở xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) thất thu khi những ngày

gần đây giá các loại rau màu giảm mạnh. Mua 4 củ su hào to giá chỉ 5.000 đồng, đi từ chợ về đến nhà, gặp ai bà Nguyễn

Thị Thu, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ) cũng khoe rở. Quả thực, nhìn củ su hào có trọng lượng gần 1kg, ai cũng chạnh lòng và không

khôi xốt xa. Công sức người nông dân chăm bón vất vả và là thế, hơn 2 tháng mới được thu hoạch mà "cả gốc lẫn lá" chỉ được hơn 1.000 đồng/củ. Do giá rau rẻ nên nhiều người đi chợ thậm chí không mặc cả; mua nhiều rau để ủng hộ nông dân.

Về Quỳnh Hải những ngày cuối năm, khi tết Nguyên đán đã cận kề, nông dân vẫn chăm sóc, gieo trồng rau màu nhưng nhip độ thu hoạch không còn khẩn trương, tấp nập. Khác với những năm trước, khi bước sang tháng Chạp, bà con thường hân hoan hoạch rau tết, năm nay không khí trầm lắng hơn rất nhiều. Nỗi lo đã hiện hữu trên khuôn mặt của nhiều người dân, nguyên nhân là do nhiều loại rau gần đây hiện giá đã xuống rất thấp và được dự báo sẽ còn duy trì trong thời gian tới, kể cả khi đã cận tết.

Lắm lúc thu hoạch, đóng gói cẩn thận từng củ su hào nặng gần 1kg để bán cho thương lái, bà Phạm Thị Thơm, thôn Cầu Xá, xã Quỳnh Hải không khỏi xót xa: Củ to bằng bát to thế này mà chỉ được 1.000 - 1.200 đồng thôi cơ ạ. Giá rau bán rẻ như cho thế này chỉ đủ bù lỗ tiền giống; còn phân đạm, công chăm bón coi như không có. Đã vậy, thương lái còn bắt bẻ chúng tôi phân loại từng trọng lượng, chọn lựa từng củ. Củ to thì được giá ấy, củ nhỏ hơn thì 500 - 700 đồng/củ thôi. Đợt này gia đình tôi có 2 sào, tương đương khoảng 3.000 củ su hào cho thu hoạch. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến sức mua giảm, giá rau cũng hạ từng ngày. Đầu tháng, mỗi bịch su hào (20 củ) được giá 40.000 - 50.000 đồng thì giờ chỉ còn 15.000 - 25.000 đồng, tùy kích cỡ. Giá rẻ nhưng rất khó bán, nếu trước đây thương lái xuống tận ruộng thì giờ chúng tôi phải thu hoạch, đóng gói đem đến tận nhà cho thương lái; thậm chí mang đi bán lẻ tại chợ.

Xã Quỳnh Hải có 170ha chuyên canh rau các loại. Khoảng 50% diện tích dành cho thu hoạch phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Vẫn biết việc "được mùa mất giá" song với việc giá rau rẻ như cho khiến nhiều người không khỏi xót xa. Rau rẻ, khó bán song nông dân vẫn phải thu hoạch, chăm bón, gieo trồng vụ mới với hy vọng thị trường sẽ thay đổi.



Sức mua giảm tại chợ đầu mối xã Quỳnh Hải.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Gắn kết người lao động tạo động lực phát triển

Năm 2020 có rất nhiều khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp dệt may bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng và khủng hoảng thị trường toàn cầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) vẫn phát triển và duy trì việc làm cho gần 15.000 lao động là một điểm sáng đáng ghi nhận.

vậy, trong những năm qua, chúng tôi có nhiều chính sách chăm lo, phát triển nguồn nhân lực và gắn kết NLD với doanh nghiệp một cách chặt chẽ, từ trách nhiệm tối quyền lợi được hưởng.

Nhớ lại đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 mới phát sinh, Công ty Tân Đệ đã nhanh chóng đầu tư hơn 100 máy đo thân nhiệt để chủ động kiểm soát nguy cơ và phòng lây nhiễm. Ngoài được cấp khẩu trang bảo hộ lao động thường xuyên theo tiêu chuẩn, Công ty cũng quyết định cấp thêm cho mỗi công nhân 4 chiếc. Ông Trịnh Thanh Đĩnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Để bảo vệ sức khỏe, tinh mạng của NLD trước diễn biến phức tạp

của dịch Covid-19, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã họp thống nhất hỗ trợ khâu trang cho NLD; trang bị nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay trước cổng vào và tại cửa bếp ăn ca tập thể để NLD thực hiện vệ sinh phòng dịch cá nhân nên tất cả cán bộ, công nhân đến làm việc đều yên tâm, không hoang mang, lo lắng làm ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng công việc.

Đi qua mùa dịch, Công ty Tân Đệ không những không phải cho công nhân tạm nghỉ việc mà còn duy trì việc làm, bảo đảm ổn định cuộc sống cho gần 15.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã chi 17,6 tỷ đồng tiền thưởng tuần, 8,4 tỷ đồng tiền thưởng ngày lễ, tết và hỗ trợ 13,3 tỷ đồng cho NLD tiếp bước con đến trường năm học mới. Công ty cũng bảo đảm thực hiện đúng các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho NLD: Đông BHXH, BHYT, BHTN cho NLD với tổng số tiền gần 271 tỷ đồng; thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức hơn 48,1 tỷ đồng...

ít có doanh nghiệp nào lại quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của NLD như Công ty Tân Đệ. Vào các dịp lễ, tết, Công ty tổ chức các sự kiện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (mini game trên trang fanpage của Công ty, thi cắm hoa, thi nấu ăn, biểu diễn văn nghệ, thời trang

áo dài, thi đấu bóng bàn và bóng đá)... Anh Bùi Xuân Chiến, công nhân nhà máy Tân Đệ 7 (huyện Quỳnh Phụ) chia sẻ: Hoạt động văn nghệ, thể thao giúp tôi cũng như mọi người cảm thấy vui vẻ, phấn khởi, tạo sự đoàn kết, gắn bó với nhau, thêm yêu Công ty hơn.

Đặc biệt, nhiều năm qua Công ty Tân Đệ duy trì hoạt động từ chức cho đại biểu gia đình NLD tới tham quan các nhà máy, gặp mặt dịp cuối năm và đầu xuân mới. Ông Đỗ Như Tấn, bộ công nhân nhà máy Tân Đệ 6 (huyện Vũ Thư) chia sẻ: Được đến thăm nơi con mình làm việc, được gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo Công ty, tôi thấy yên tâm, phấn khởi vì con mình có một nơi làm việc khang trang, sạch đẹp, an toàn; có đội ngũ lãnh đạo gần gũi, biết chia sẻ với NLD. Còn chị Phạm Thị Hoa, công nhân nhà máy Tân Đệ 8 (huyện Đông Hưng) cho biết: Lãnh đạo Công ty

không chỉ chăm lo đến việc làm của chúng tôi mà còn quan tâm đến thân tâm của NLD nên chúng tôi cảm nhận như đang sống, làm việc trong một gia đình. Đó cũng là lý do chúng tôi muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Năm 2020, trong khi nhiều doanh nghiệp tăng trưởng âm thì doanh thu của Công ty Tân Đệ đạt 5.368 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 255,3 tỷ đồng. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty khẳng định: Một trong những nguyên nhân

giúp Công ty giữ được nhip tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn chính là sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và NLD, cùng nhau chia sẻ khó khăn, cùng nhau hướng đến mục tiêu tốt đẹp.

KHẮC ĐUẤN



Dù gặp khó khăn nhưng Công ty Tân Đệ vẫn bảo đảm việc làm, thu nhập cho gần 15.000 lao động.

Infographic titled 'NHỮNG THÓI QUEN CẦN THAY ĐỔI TRONG MÙA DỊCH' (HABITS TO CHANGE IN THE PANDEMIC) with 7 numbered points for safety protocols.

Infographic titled 'QUY ĐỊNH MỚI VỀ SỬ DỤNG PHÁO HOA KHÔNG GÂY TIẾNG NỔ TỪ NGÀY 11-1-2021' (NEW REGULATIONS ON FIREWORKS) with detailed rules and a 'CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM' (PROHIBITED ACTIONS) section.